

Số: **42**/TB-UBND

Đakrông, ngày **31** tháng **3** năm 2017

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Lê Đắc Quý
tại buổi làm việc với UBND xã Mò Ó**

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Chủ tịch UBND huyện - Lê Đắc Quý chủ trì phiên làm việc với UBND xã Mò Ó về tình hình triển khai thực hiện các chương trình, dự án trong thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm 2017. Tham dự phiên làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; về phía xã có tập thể Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và tập thể cán bộ, công chức, tổ công tác 30a xã, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Mò Ó báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn xã trong năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2017, một số kiến nghị, đề xuất và ý kiến phát biểu của các thành viên dự buổi làm việc, ý kiến phát biểu của các Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện – Lê Đắc Quý kết luận một số nội dung sau:

1. Đánh giá chung tình hình phát triển KT-XH, thực hiện các chương trình, dự án trong năm 2016

UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mò Ó đã đạt được trong thời gian qua. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết quả thực hiện các chương trình, dự án đã triển khai mang lại kết quả đáng khích lệ, nhìn chung nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ vận tải ngày càng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác thu, chi ngân sách thực hiện đảm bảo đúng quy định, thu trên địa bàn đạt kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được cải thiện. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt so với kế hoạch đề ra, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện kịp thời. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được còn bộc lộ một số hạn chế:

Công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND xã đôi lúc còn bị động, thiếu kịp thời.

Tại một số công trình thủy lợi, việc chuyển đổi diện tích cây lúa nước kém hiệu quả sang trồng một số cây trồng cạn cho năng suất cao thực hiện còn chậm và chưa triệt để.

Việc xác định các cây trồng, vật nuôi chủ lực, các mô hình phát triển kinh tế chưa rõ nét, các mô hình phát triển sản xuất còn dàn trải, thiếu sự tổng kết, đánh giá để nhân rộng. Việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án theo Nghị quyết 30a, xây dựng Nông thôn mới thiếu quyết liệt, chưa tranh thủ được những lợi thế và vị trí địa lý về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vào việc chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác báo cáo có lúc còn chậm, việc xử lý thông tin chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa tốt làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành. Lề lối, phương pháp làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức chưa tích cực đổi mới, năng lực còn hạn chế nên hiệu quả thực thi công vụ chưa cao.

Thành tựu phát triển KT - XH của xã trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của xã. Trong năm 2016 chỉ có 8/17 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch, các giải pháp thực hiện phát triển KT-XH năm 2017 còn chung chung, chưa cụ thể, chưa có tính đột phá.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Khâu phối hợp của các ban ngành chưa có sự thống nhất cao. Sự phối kết hợp lồng ghép giữa công tác vay vốn chính sách với công tác khuyến, nông, lâm, ngư và tập huấn hướng dẫn cách làm ăn thiếu đồng bộ dẫn đến hiệu quả đem lại chưa cao. Nguồn lực trong dân chưa được huy động tối đa, nhất là trong phát triển sản xuất, đổi ứng nhằm nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong năm 2017

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã cần tập trung hơn nữa trong việc phát triển kinh tế - xã hội, việc phát huy hiệu quả sử dụng vốn từ các chương trình, dự án nhằm tăng mức sống của người dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong lộ trình phấn đấu hoàn thành các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới. Một số **nhiệm vụ**, giải pháp cụ thể như sau:

1. Đối với các nội dung **liên quan** đến Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Tiếp tục kiện toàn, củng cố về tổ chức và hoạt động để tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy. Các Ban Chỉ đạo phải xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm và địa bàn cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của các ban ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo.

2. Thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: trên cơ sở kế hoạch chung của toàn huyện, xã cần xây dựng kế hoạch, lộ trình và đề ra các giải pháp cụ thể, có phương án bố trí, đề xuất cơ chế, nguồn lực hợp lý nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Xã cần chủ động, phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc rà soát lại quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới để điều chỉnh lại cho phù hợp với Quyết định số 1980/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ

ban hành về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và thực trạng của địa phương.

3. Sản xuất nông nghiệp cần xác định ưu thế của xã để tập trung xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả hơn; định hướng cho người dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng năng suất trên cơ sở áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới; rà soát lại công năng của các công trình thủy lợi, đẩy mạnh việc chuyển đổi đất trồng lúa nước kém hiệu quả sang trồng các cây trồng cận hiệu quả cao như ngô, đậu xanh, dưa hấu..., có phương án và tập trung xây dựng điểm một số mô hình sản xuất thực phẩm sạch như rau củ quả, chăn nuôi từ đó tạo ra vành đai thực phẩm cung ứng cho thị trường địa bàn xã và vùng trung tâm thị trấn Krông Klang. Cần chủ động trong việc phát triển các mô hình trồng dưa, trồng sả nguyên liệu.

4. UBND xã cần tập trung chỉ đạo việc phát triển kinh tế tập thể, tiến hành thành lập và duy trì các Tổ hợp tác, tạo tiền đề cho việc thành lập Hợp tác xã trên cơ sở tự nguyện và nâng cao thu nhập cho người dân tham gia.

5. Đối với công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn xã: yêu cầu UBND xã chủ động phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát việc khai thác cát sạn tại hai điểm đã được UBND tỉnh cấp phép.

6. UBND xã cần quan tâm quản lý, vận động nhân dân quản lý, bảo quản nhà văn hóa cộng đồng tại các thôn nhằm kéo dài tuổi thọ công trình, phát huy tốt hiệu quả công trình sau đầu tư.

7. Khẩn trương rà soát hồ sơ người có công, tổng hợp kết quả gửi phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện để tham mưu giải quyết chế độ tránh thiệt thòi quyền lợi cho người dân.

8. Đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn: UBND xã cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan đơn vị có chức năng đào tạo nghề và có nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo để thực hiện việc đào tạo và chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn đạt kết quả tốt, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

UBND huyện thông báo để UBND xã Mò Ó và các cơ quan, đơn vị, địa phương biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban trực thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, PVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Lê Quang Thạch